

ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓ / ว ๕๑๖๓



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๓๕๘

ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลเมือง ให้จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนที่จะต้องขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อยื่นคำขอตั้งงบประมาณโดยตรงผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดหางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) และรวบรวมรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณ ผ่านจังหวัด เพื่อเสนออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความเห็นก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งปฏิทินการจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รวมทั้งให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ หรือการรายงานในรูปแบบอื่นตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคำของบประมาณของสำนักงบประมาณได้ถูกต้องครบถ้วน

๒. เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ให้ทบทวนจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับเงินอุดหนุนไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รายการเงินอุดหนุนทั่วไปและเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รูปแบบรายการ/การประมาณราคาและความพร้อมของสถานที่ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทันทีเมื่อได้รับแจ้งปฏิทินและแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสั่งการที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร อนุสาสนนันท์)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

โทร. ๐๕๔-๕๓๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๓

31/12/2563
นางกมล

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๓๓๕๘



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่..... 4069
วันที่..... ๓ พ.ย. 2563
เวลา..... น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลรายการเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงบประมาณได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๗๖ แห่ง เทศบาลนคร จำนวน ๓๐ แห่ง และเทศบาลเมือง จำนวน ๑๘๔ แห่ง เป็นหน่วยรับงบประมาณที่สามารถยื่นคำขอตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน ต่อผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ โดยตรงผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) โดยให้รวบรวมคำขอตั้งงบประมาณผ่านจังหวัดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอสำนักงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ และคาดว่าสำนักงบประมาณยังคงกำหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เป็นหน่วยรับงบประมาณ และให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยื่นคำขอตั้งงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ในการนี้ เพื่อให้การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมืองทุกแห่ง จัดเตรียมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในภารกิจตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน ที่จะต้องขอรับเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพื่อยื่นคำขอตั้งงบประมาณโดยตรงผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) และรวบรวมรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณผ่านจังหวัด เพื่อเสนออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ความเห็นก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบได้ทันที เมื่อได้รับแจ้งปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งให้ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศต่าง ๆ เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร ฐานข้อมูลนักเรียน ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ หรือการรายงานในรูปแบบอื่นตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคำของบประมาณของสำนักงบประมาณได้ถูกต้อง ครบถ้วน

๒. แจ้งเทศบาลตำบล ...

๒. วิทยาลัยบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ทบพวนจัดทำข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับเงินอุดหนุนไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป และเตรียมความพร้อมสำหรับการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เช่น แผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม/รูปแบบรายการ/การประมาณการราคา และความพร้อมของสถานที่ ฯลฯ เป็นต้น เพื่อจะได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ทันที เมื่อได้รับแจ้งปฏิทินและแนวทางการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายประยูร รัตนเสถียร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



<https://1th.me/UAL6q>

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๕๖

รายการค้าของประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

ที่	รายการเงินอุดหนุน	วัตถุประสงค์		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		วัตถุประสงค์ (อน.ท. และ ทน.)	วัตถุประสงค์	
งบเงินอุดหนุนทั่วไป				
ด้านบริหารจัดการ				
1	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า)	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สส.ทราบ โดยขอเงินบวท่างการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองทัพนานและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่น โทร: 0 2241 9000 ต่อ 4114
2	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตรวจอำนาจหน้าที่และภารกิจจ่ายโอน	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สส.ทราบ โดยขอเงินบวท่างการดำเนินการให้ทราบต่อไป	สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ โทร: 0 2241 9000 ต่อ 1534
3	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับรถเข็นรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สส.ทราบ โดยขอเงินบวท่างการดำเนินการให้ทราบต่อไป	สำนักงานบริหารการคลังท้องถิ่น กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ โทร: 0 2241 7055
4	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับเขตขยายรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สส.ทราบ โดยขอเงินบวท่างการดำเนินการให้ทราบต่อไป	สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานนโยบายการคลังและพัฒนารายได้ โทร: 0 2241 7055
5	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬาถ้ำเขื่อน	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สส.ทราบ โดยขอเงินบวท่างการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองส่งเสริมและพัฒนากิจการกีฬาของท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการกีฬาของระบบ กีฬาวัฒนธรรมและศูนย์ปัญญาท้องถิ่น โทร: 0 2241-9021-3 ต่อ 417

รายการคำของบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

ที่	รายการเงินอุดหนุน	อปท. รับผิดชอบ (อปจ. ทน. และ ทน.)	การดำเนินงาน	หมายเหตุ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำรุงห้อง บำรุง)	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอ ในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สก. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการ ดำเนินงานให้ทราบต่อไป		สำนักบริหารงานบุคคลจังหวัดสิงห์ กลุ่มงานบริหารงานบุคคลกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2241 9067-9 ต่อ 212-218
2	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ)	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอ ในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สก. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการ ดำเนินงานให้ทราบต่อไป		สำนักบริหารงานบุคคลจังหวัดสิงห์ กลุ่มงานบริหารงานบุคคลกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4226
3	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอ ในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สก. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการ ดำเนินงานให้ทราบต่อไป		สำนักบริหารงานบุคคลจังหวัดสิงห์ กลุ่มงานบริหารงานบุคคลกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4227
4	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอ ในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สก. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการ ดำเนินงานให้ทราบต่อไป		สำนักบริหารงานบุคคลจังหวัดสิงห์ กลุ่มงานบริหารงานบุคคลกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4227
5	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์เด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่ม ค่าครองชีพและสวัสดิการ)	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอ ในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สก. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการ ดำเนินงานให้ทราบต่อไป		สำนักบริหารงานบุคคลจังหวัดสิงห์ กลุ่มงานบริหารงานบุคคลกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4227
6	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการครู)	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอ ในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สก. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการ ดำเนินงานให้ทราบต่อไป		กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น โทร. 0 2241 9021-3 ต่อ 202-212
7	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอ ในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สก. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการ ดำเนินงานให้ทราบต่อไป		สำนักบริหารงานบุคคลจังหวัดสิงห์ กลุ่มงานบริหารงานบุคคลจังหวัดสิงห์ โทร. 0 2241 9000 ต่อ 3332

รายการคำขอขบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

ที่	รายการเงินอุดหนุน	วัตถุประสงค์ (งบฯ ทุน, และ ทุน.)	การตั้งเงินกู้ยืม อปท.รับตรง (งบฯ ทุน, และ ทุน.)	ทศ. และ อปท.	หมายเหตุ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
8	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป			สำนักบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร. 0 2241 9000 ต่อ 3332
9	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง				ศส. เป็นหน่วยเสนอขอทั้งหมด งบประมาณให้ อปท. ทุกประเภท	สำนักบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น โทร. 0 2241 9000 ต่อ 3332
10	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ ศส. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป			กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบ ศึกษาพิเศษธรรมและมูลนิธิปัญญาท้องถิ่น โทร. 0 2241-9021-3 ต่อ 402
11	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสวนพืชมักา (เงินเดือน ค่าจ้าง)	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ ศส. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป			กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบ ศึกษาพิเศษธรรมและมูลนิธิปัญญาท้องถิ่น โทร. 0 2241-9021-3 ต่อ 417
12	รายการ เงินอุดหนุนค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ ศส. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป			กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4114

รายการคำของบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำแนกตามหน่วยงานรับผิดชอบ)

ที่	รายการเงินอุดหนุน	การดำเนินงาน		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		อำนวยการบริหาร (อำนวยการบริหาร และ อำนวยการบริหาร)	ภาคี และ องค์กร	
	ด้านการศึกษา			
1	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ ส.ส. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น โทร. 0 2241-9000 ต่อ 5324
2	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ค่ายอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ ส.ส. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น โทร. 0 2241-9000 ต่อ 5324
3	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ ส.ส. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น โทร. 0 2241-9000 ต่อ 5324
4	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ ส.ส. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น โทร. 0 2241-9000 ต่อ 5324
5	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ ส.ส. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น โทร. 0 2241-9000 ต่อ 5324

รายการคำของบประมาณเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้้องการปกครองส่วนท้องถิ่น (งานพัฒนาหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

ที่	รายการเงินอุดหนุน	งบอุดหนุน		หน่วย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		อปท. รับผิดชอบ (งบจ. ทุน. และ ทุนง.)	งบอุดหนุน		
6	รายการ เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนสิ่งสัญลักษณ์ของความเป็นชาติ	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	-	หน่วย	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น โทร. 0 2241-9000 ต่อ 5324
7	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สก. ทราบ โดยระบุแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้ทราบต่อไป	หน่วย	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น โทร. 0 2241 9021-3 ต่อ 202-212
8	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าจ้างวิทยากรสอน ตำราเรียนและสื่อฯลฯ)	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สก. ทราบ โดยระบุแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้ทราบต่อไป	หน่วย	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น โทร. 0 2241-9000 ต่อ 5324
9	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สก. ทราบ โดยระบุแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้ทราบต่อไป	หน่วย	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น โทร. 0 2241-9021-3 ต่อ 402
10	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สก. ทราบ โดยระบุแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้ทราบต่อไป	หน่วย	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น โทร. 0 2241-9000 ต่อ 5324
11	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สก. ทราบ โดยระบุแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้ทราบต่อไป	หน่วย	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น โทร. 0 2241-9000 ต่อ 5324

รายการค่าของงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

ที่	รายการเงินอุดหนุน	องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		อบจ. หน. และ หนป.	หนต. และ อบต.	
	ด้านสังคม			
1	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอบรมวิทยากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเพิ่มคุณภาพปฏิบัติงานเป็นวิถีชุมชนท้องถิ่น	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สท.ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ชุมชน และ ศูนย์ฯ ชต โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4131-4133
2	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนส่งเสริมความพิการ	เฉพาะ หน. และ หน. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สท.ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ชุมชน และ ศูนย์ฯ ชต โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4131-4133
3	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการส่งเสริมการแพทย์เชิงชีวเวชศาสตร์	เฉพาะ หน. และ หน. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สท.ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ชุมชน และ ศูนย์ฯ ชต โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4131-4133
4	รายการ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	เฉพาะ หน. และ หน. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สท.ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ชุมชน และ ศูนย์ฯ ชต โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4131-4133
5	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนส่งเสริมส่งเสริมคนชรา	เฉพาะ อบจ. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	-	กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ชุมชน และ ศูนย์ฯ ชต โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4131-4133
6	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม	เฉพาะ อบจ. มีขงเล็ก จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	-	กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ชุมชน และ ศูนย์ฯ ชต โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4131-4133

รายการคำของบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

ที่	รายการเงินอุดหนุน	การดำเนินงาน		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		อปท. รับผิดชอบ (อบจ. ทน. และ ทม.)	ทุน และ ยุติ		
1	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เฉพาะ ทน. และ ทม. จัดเตรียมข้อมูลเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สก. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้ทราบต่อไป		กองสาธารณสุขท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โทร. 0 2241 7225
2	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เฉพาะ ทน. และ ทม. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สก. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้ทราบต่อไป		กองสาธารณสุขท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โทร. 0 2241 7225
3	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นปะทุบริเวณในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เฉพาะ ทน. และ ทม. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สก. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้ทราบต่อไป		กองสาธารณสุขท้องถิ่น กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ โทร. 0 2241 7225
4	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯพระเจ้าอยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เฉพาะ ทน. และ ทม. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สก. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้ทราบต่อไป		กองสาธารณสุขท้องถิ่น กลุ่มงานป้องกันโรคติดต่อ โทร. 0 2241 7225
5	รายการ เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการสาธารณสุขรับลงทะเบียน	เฉพาะ ทน. และ ทม. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงานให้ สก. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้ทราบต่อไป		กองสาธารณสุขท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โทร. 0 2241 7225

รายการศึกษาของงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

ที่	รายการเงินอุดหนุน	วัตถุประสงค์ (งบฯ ทุน และ งบฯ)	หน่วยนับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด้านการศึกษา				
1	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอ ในระบบ BBL	จัดเตรียมทำทำของงบประมาณ เพื่อรายงานให้ สอ. พิจารณา โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการ ให้ทราบต่อไป	กองส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ท้องถิ่น โทร: 0 2241-9000 ต่อ 5324
2	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอ ในระบบ BBL	จัดเตรียมทำทำของงบประมาณ เพื่อรายงานให้ สอ. พิจารณา โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการ ให้ทราบต่อไป	กองส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ท้องถิ่น โทร: 0 2241-9000 ต่อ 404, 414, 416
3	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอ ในระบบ BBL	จัดเตรียมทำทำของงบประมาณ เพื่อรายงานให้ สอ. พิจารณา โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการ ให้ทราบต่อไป	กองส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ท้องถิ่น โทร: 0 2241-9000 ต่อ 5324
4	รายการ เงินอุดหนุนชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ตำบลคลองเตย สารสนเทศ DLTV	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอ ในระบบ BBL	-	กองส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร: 0 2241-9000 ต่อ 5302 - 5305
5	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอ ในระบบ BBL	-	กองส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการศึกษา ท้องถิ่น โทร: 0 22419021-3 ต่อ 304,313-315

รายการคำของบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

ลำดับโครงการ	รายละเอียดโครงการ	การดำเนินงาน		หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		อำนวยการ (อบจ. อบ. และ อบต.)	ทศ. และ อบต.	
1	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมทำคำของบประมาณเพื่อรายงานให้ สก. ศึกษา โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4112-4116
2	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมทำคำของบประมาณเพื่อรายงานให้ สก. ศึกษา โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4112-4116
3	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการเก็บบัญชีภาวะการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน)	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมทำคำของบประมาณเพื่อรายงานให้ สก. ศึกษา โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4112-4116
4	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมทำคำของบประมาณเพื่อรายงานให้ สก. ศึกษา โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4112-4116
5	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานผู้กัก	เฉพาะ สก.	เฉพาะ สก.	กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4112-4116

รายการค้าของงบประมาณเงินอุดหนุนให้ก่อสร้างอาคารเรียนส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

ที่	รายการเงินอุดหนุน	วัตถุประสงค์	วัตถุประสงค์	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ด้านสังคม			
1	รายการ ก่อสร้างสถานกีฬา/สนามกีฬา	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมทำคำของบประมาณเพื่อรายงานให้ สอ. พิจารณาโดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4132-4133
2	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมทำคำของบประมาณเพื่อรายงานให้ สอ. พิจารณาโดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4132-4133
3	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (บูรณาการกับขีปนาวุธอาชญากรรม) ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมทำคำของบประมาณเพื่อรายงานให้ สอ. พิจารณาโดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4131-4133
4	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบชลประทานที่ได้ดิน	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมทำคำของบประมาณเพื่อรายงานให้ สอ. พิจารณาโดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4131-4133
5	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนายกระดับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแบบเป็นศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมทำคำขอประมาณเพื่อรายงานให้ สอ. พิจารณาโดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4131-4133
6	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	เฉพาะ ออจ. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมทำคำขอประมาณเพื่อรายงานให้ สอ. พิจารณาโดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินการให้ทราบต่อไป	กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4131-4133

รายการสำคัญของงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ)

ที่	รายการเงินอุดหนุน	การดำเนินงาน		หน่วยงานที่รับผิดชอบ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
		อุปรับตรง (งบจ. ทน. และ ทน.)	ทุน และ งบค.		
7	รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา)	เฉพาะ งบจ. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมทำคำของบประมาณ ให้อำนาจให้ สก. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้ทราบต่อไป		กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต โทร. 0 2241 9000 ต่อ 4131-4133
1	ด้านการสาธารณสุข รายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างสำหรับสนับสนุนสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)	เฉพาะ ทน. และ ทน. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมทำคำของบประมาณ ให้อำนาจให้ สก. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้ทราบต่อไป		กองสาธารณสุขและป้องกัน กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ โทร. 0 2241 7225
1	ด้านสิ่งแวดล้อม รายการ ค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งแวดล้อมและมูลนิธิในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ)	จัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมการเสนอคำขอในระบบ BBL	จัดเตรียมทำคำของบประมาณ ให้อำนาจให้ สก. ทราบ โดยจะแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้ทราบต่อไป		กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กลุ่มงานสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2241 9000 ต่อ 2112